



สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Office of the Permanent Secretary for Ministry of Agriculture and Cooperatives



กิจกรรม COP

เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 123

โดย

สำนักตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



คำถาม

การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง ผู้เบิกได้เบิกค่าผ่านทางพิเศษ รวมไว้ด้วยได้หรือไม่

คำตอบ

ไม่ได้ ผู้เบิกสามารถเบิกจ่ายได้เฉพาะค่าพาหนะรับจ้างเท่านั้น ส่วนค่าผ่านทางพิเศษไม่สามารถเบิกได้ตามระเบียบ โดยจะเบิกได้ในกรณีรถยนต์ของส่วนราชการและรถยนต์ส่วนตัวซึ่งจำเป็นต้องเดินทางโดยผ่านทางด่วนพิเศษ และนำใบเสร็จรับเงินมาเบิกจ่ายจากทางราชการได้

- **รถยนต์ของส่วนราชการ** หมายความว่า รถยนต์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถประจำตำแหน่ง ซึ่งส่วนราชการได้มาโดยวิธีการซื้อ การเช่า การยืม หรือรับบริจาคหรือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของส่วนราชการนั้น

- **รถยนต์ส่วนตัว** หมายความว่า รถยนต์ของข้าราชการผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่งที่ได้จัดหามาใช้ในการปฏิบัติราชการ



คำถาม

ค่าจัดซื้อ ส.ค.ส. , ค่าจัดส่ง ส.ค.ส. ค่าน้ำชากาแฟในสำนักงาน ค่าของขวัญงานวันเกิด วันขึ้นปีใหม่ ของข้าราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านพักราชการที่ผู้พักอาศัยต้องออกค่าใช้จ่ายเอง เช่น ค่าวัสดุสิ้นเปลือง การเปลี่ยนก๊อกน้ำ หลอดไฟฟ้า การกำจัดสิ่งปฏิกูลสำหรับบ้านพักราชการที่มีผู้อยู่อาศัย สามารถเบิกได้หรือไม่

คำตอบ

ค่าใช้จ่าย ถือเป็นรายจ่ายสำหรับการบริหารงานประจำตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานหรือที่เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในแผนงบประมาณเพื่อให้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค สื่อสาร และโทรคมนาคม) แต่ค่าจัดพิมพ์ ค่าจัดส่ง ค่าฝากส่งเป็นรายเดือนเพื่อบัตรอวยพรใน เทศกาลต่างๆ (ส.ค.ส.) ถือเป็นหนึ่งใน 6 ประเภทค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้



คำถาม

การเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ใช้ในการประชุมราชการ จะเบิกตามระเบียบการตรวจการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 หรือ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

คำตอบ

การประชุมราชการถ้าไม่เข้าเงื่อนไขตามค่านิยมของการฝึกอบรมตามระเบียบการตรวจการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ให้เบิก ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553



คำถาม

การเช่าวัตถุมงคลสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารงานของ ส่วนราชการ พ.ศ.2553 ได้หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ

ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากวัตถุมงคลไม่ใช่วัสดุตามประเภทจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณ ของสำนักงบประมาณที่ส่วนราชการนำมาใช้ในแผนงานโครงการ



คำถาม

ค่าน้ำสีพิมพ์สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณได้หรือไม่

คำตอบ

สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ กำหนดให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ได้รับมอบหมายใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายได้ ตามความจำเป็นเหมาะสม เพราะค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์หรือหนังสือต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินงานตามภารกิจปกติของส่วนราชการโดยตรง แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อความสะดวกแก่การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ หรือเป็นการส่งเสริมให้มีการนำหลักวิชาการจากหนังสือมาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินหน้าที่ราชการสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น หากส่วนราชการเห็นว่ามีความจำเป็นก็อาจพิจารณาจัดซื้อไว้เป็นส่วนกลาง



คำถาม

การเบิกค่าน้ำเชื้อ วารสาร สิ่งพิมพ์ในประเภทเดียวกัน เช่นหนังสือประมวลกฎหมายและระเบียบ การคลังเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการโดยส่วนรวมในส่วนราชการเดียวกันสามารถซื้อและเบิกจ่ายได้ ครั่งละกี่เล่ม

คำตอบ

สามารถซื้อและเบิกจ่ายได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หรือผู้ได้รับมอบหมายใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายได้ตามความจำเป็นเหมาะสม



คำถาม

การเบิกจ่ายค่าฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ของทางราชการ หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สามารถใช้ดุลพินิจในการอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 ได้หรือไม่

คำตอบ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงสำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะต้องเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามนโยบายของทางราชการ



คำถาม

การจัดทำโล่ให้กับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ ถือเป็นค่าใช้จ่ายและเบิกจ่ายได้หรือไม่

คำตอบ

สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 12 ลำดับ 9



คำถาม

การขออนุญาตจ้างเหมาบริการรถยนต์ตามระเบียบพัสดุฯ เมื่อวางเบิกสามารถนำค่าผ่านทางพิเศษ มาเบิกกับส่วนราชการได้หรือไม่

คำตอบ

ไม่ได้เนื่องจากค่าผ่านทางพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ เบิกจ่ายสำหรับ รถยนต์ของส่วนราชการเท่านั้น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 12 ลำดับ 20 หากมีการกำหนดการจ้างเหมาบริการ รถยนต์รวมค่าเช่าและค่าผ่านทางพิเศษไว้แล้ว ก็สามารถเบิกจ่ายได้ตามข้อกำหนดตกลงราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ ตามระเบียบพัสดุฯ



คำถาม

การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการโดยใช้พาหนะส่วนบุคคล และมีค่าผ่านทางพิเศษเกิดขึ้น สามารถนำค่าผ่านทางพิเศษเบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าพาหนะ) ได้หรือไม่

คำตอบ

ไม่ได้ เนื่องจากค่าผ่านทางพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการเบิกจ่าย สำหรับรถยนต์ของส่วนราชการเท่านั้น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 12 ลำดับ 20



คำถาม

กรณีออกไปปฏิบัติราชการปกติ (ไม่ใช่การเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนา) โดยขอใช้รถราชการ แต่ในวันนั้นหน่วยงานไม่สามารถจัดรถราชการให้ได้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถเบิกค่าพาหนะรับจ้างได้หรือไม่

คำตอบ

เบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 ข้อ 12 โดยมีหลักฐานการขอเบิก คือ ใบรับรองแทนการจ่ายเงิน (แบบ บก 111) ใบขอใช้รถ (แบบ 3) ซึ่งเจ้าหน้าที่ยานพาหนะแจ้งว่าไม่สามารถจัดรถให้ได้และหนังสือที่ผู้อำนวยการอนุมัติให้เบิก โดยไม่ต้องเขียนรายงานเดินทางฯ



คำถาม

การประชุมราชการ และการประชุมอบรมต่างกันอย่างไร

คำตอบ

- **การประชุมราชการ** หมายถึง การประชุมในเนื้องานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส่วนราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
- **การประชุมอบรม** หมายถึง การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการฯลฯ โดยมีโครงการและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคล แต่ไม่มีการรับปริญญาและประกาศนียบัตร



คำถาม

ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตรหรือเปลี่ยนบัตรโดยสาร กรณีเจ็บป่วยไม่สามารถเดินทางได้ สามารถเบิกค่าธรรมเนียมฯ ได้หรือไม่

คำตอบ

เบิกไม่ได้ โดยจะเบิกได้เฉพาะกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการหรืองดเดินทาง หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่เกิดจากส่วนราชการเป็นเหตุ มิใช่ตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ



คำถาม

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานต่างๆ นอกเวลา
ราชการ สามารถเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้หรือไม่

คำตอบ

เบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยอนุโลม และให้งดเบิกค่าตอบแทนอื่นใดในลักษณะเดียวกันจาก
ทางราชการอีก (ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓)



คำถาม

การเบิกค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ได้ในกรณีใดบ้าง

คำตอบ

- คณะกรรมการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายโดยพระบรมราชโองการ ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ซึ่งได้รับอนุมัติจาก ครม.
- อนุกรรมการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายฯลฯ (เหมือนคณะกรรมการ) หรือโดยคณะกรรมการ ที่มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้แต่งตั้งอนุกรรมการได้
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือโดยประกาศพระบรมราชโองการ ให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ



คำถาม

คณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม จะสามารถเบิกค่าเบี้ยประชุมได้หรือไม่

คำตอบ

เบิกไม่ได้ เพราะคณะทำงานไม่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายโดยพระบรมราชโองการ ประธาน รัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ซึ่งได้รับอนุมัติจาก กรม.